

สรุปผลการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 29/2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัด
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ให้ติดตามประกาศจังหวัดที่เพิ่มเติมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ แอ้งคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อดำเนินการต่อไป	ทุกหน่วยงาน	
2	รายงานตามแบบฟอร์มรายงานประชาชนที่มาจากพื้นที่ควบคุม สูงสุดผ่าน Google Form และ QR Code และดำเนินการ ตรวจเชื้อและกักกัน 14 วัน พื้นที่ควบคุม จะสังเกตอาการ และ รายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำ Infographic รายละเอียดการดำเนินการ	สาธารณสุขจังหวัด	
3	ใช้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (อบจ.) เป็น Local Quarantine สำหรับ แรงงานต่างด้าว รับผิดชอบได้ 15 คน โดยมีหน่วยงานมั่นคงดูแลด้านเฝ้า ระวัง หน่วยงานด้านสาธารณสุขดูแลด้านสุขภาพ อบรมอาหาร และให้เข้มงวดการแยกพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนสำหรับกลุ่มเสี่ยง (ติดเชื้อ ,ไม่ติดเชื้อ)	กองอำนวยการความ มั่นคง สาธารณสุข อบจ.	
4	ให้ตรวจเชื้อในแรงงานต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในจังหวัด ทุกราย	ตม. สาธารณสุข	
5	แรงงานต่างด้าวที่หลบหนี หรือเคลื่อนย้าย ต้องตรวจเชื้อทุกราย ให้ ไปควบคุมและรอผลการตรวจที่หอพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน อำเภอนครหลวง เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 20 ห้อง	พันเอกเพิ่มศักดิ์ ชุน โชลน/ แรงงานจังหวัด	
6	ให้ทำประกาศห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงาน มอบแรงงานจังหวัดยก ร่างความหมายคำว่าแรงงานต่างด้าว ระบุประเทศเป้าหมาย 3 ประเทศ โดยยกเว้น ประเทศที่เข้ามาโดยมีสัญญา BOI	แรงงานจังหวัด / สาธารณสุข	
7	ให้ทบทวนกฎหมาย การควบคุมตัวแรงงานต่างด้าว ที่ไม่เข้าข่าย ตามกฎหมายแรงงาน โดยอ้างอิงตามประกาศจังหวัด การห้าม เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว	ตำรวจ	
8	ให้เสนอข่าวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รับเข้ารับรักษาตัวที่รพ. และการ ดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ ส่วนไหมไลน์จะเร่งดำเนินการและ ประกาศต่อไป	สาธารณสุข	
9	ประกาศกำหนดพื้นที่ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงกำหนด เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยใช้หลักการ ผลการพิจารณา Passive Case Finding และ Contact Case Finding กรณีผลการ ตรวจพบเชื้อเพิ่มในการตรวจ Active Case Finding คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม)รายตำบล และส่วนกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษา	สาธารณสุข นายอำเภอ ศปก. อำเภอ	

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	มอบหมายรพ.ศุภมิตรเสนา การตรวจการติดเชื้อในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง	รพ.ศุภมิตรเสนา	
11	กวดขัน ตรวจตรา เข้มงวดในการปฏิบัติ การห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ในสถานที่แออัด เช่น การเล่นพนันในพื้นที่ การเปิดเปิดสถาน บันเทิง ตามที่ศบค.กำหนด และแนวคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4073/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID) (ข้อ 3)	ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กรม.	
12	ปรับแก้ไขคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4073/2563เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID) -ข้อ 4 แก้ไขจำนวนคนที่มีการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก จากเดิม 300 คน เป็น 100 คนขึ้นไป	สาธารณสุขจังหวัด/จำ งจังหวัด/ปลัดนิติกร สนน.พวจ.	
13	ให้เจ้าหน้าที่กวดขันและกำชับประชาชนให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 4073/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการ ป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID) และ สถานประกอบการตามมาตรการของ ศบค.	ศปก.อำเภอ	
14	ขอความร่วมมือข้าราชการงดเดินทางข้ามจังหวัด	ทุกหน่วยงาน	
15	มติคณะกรรมการโรคติดต่อ ให้งดเยี่ยมผู้ต้องขังราชทัณฑ์ ทุก เรือนจำ ทัณฑสถาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด	เรือนจำ/ทัณฑสถาน	
16	ตรวจสอบผู้มีอำนาจในการขออนุญาตนำผู้ต้องขังทำงานนอก ทัณฑสถาน ซึ่งไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อ	รองสรล์พัชร/ ทัณฑสถาน	
17	การปฏิบัติตั้งด่านตรวจคัดกรองCOVID ที่ตลาดเกรียบที่บางปะอิน ยังคงให้ปฏิบัติถึงวันที่ 4 ม.ค 2564	ตำรวจ	

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา